

สรุปมติของที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ประธานแจ้งให้ทราบ	<p>ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์จรัสพันธ์ ห้วยแสน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ที่ได้รับการสรรหามาแทนคณะกรรมการสภาวิชาการชุดเดิม จำนวน ๔ ราย</p> <p>การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของชาติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19</p> <p>ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจเร พันธุ์เปรื่อง, นายไฉ จามรมาน นายจำเนียร จวงตระกูล และ นายอลงกลด แทนออมทอง กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบตามที่กฎหมายกำหนด อันจะส่งผลให้งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อ ๗ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งว่าง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองศาสตราจารย์สุจรัสระ ขอบจิตต์เมตต์ ๒. รองศาสตราจารย์ประสาธ เนืองเฉลิม ๓. รองศาสตราจารย์วิฑิตยาธร ท่อแก้ว ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑิตยาธร จันทะรี <p>โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน เลขานุการสภาวิชาการ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญโดยย่อ ดังนี้</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สรุปการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประเด็นจากการประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้ง ๔ แห่ง</p> <p>๑. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอ ข้อมูลการปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ ช่วยเหลือนักศึกษา ในหลากหลายรูปแบบ</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมให้พร้อมประเด็นว่า รัฐบาลจะช่วย นักศึกษา ได้อย่างไรบ้าง ต้องการข้อเสนอจากทุกท่านในเรื่องการดูแลนักศึกษาให้ สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอ มาตรการ ๓ ด้าน คือ</p> <p>๒.๑ ด้านค่าใช้จ่ายการเรียน: การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๐-๒๐% สำหรับ ภาคฤดูร้อนและภาค ๑/๖๓ ผ่อนชำระ และขยายเวลาการชำระ ยกเว้นค่าปรับทุก กรณี ส่งเอกสารต่างๆ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกรายการ จัดตั้งกองทุนจ้างงานช่วยเหลือ ให้สามารถมีรายได้บ้างในการทำงาน</p> <p>๒.๒ ด้านการเรียนการสอน: การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการ พัฒนาระบบและจัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เตรียมมาตรการ แก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกงานและ เรียนปฏิบัติ</p> <p>๒.๓ ด้านความเป็นอยู่: ผ่อนชำระค่าหอพักได้ งดเก็บค่าหอพักช่วงภาคฤดูร้อน เจริญลาภนพรัตน์ เสนอช่วยเหลือ</p> <p>๓. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กลุ่มเอกชน นำเสนอ ๕ มาตรการ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ติดขัดเรื่องหลักสูตรที่ยังไม่ รับทราบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒,xxx หลักสูตร) ส่งผลให้นักศึกษาไม่ สามารถกู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) และ กองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ยศ.)ได้ ช่วงนี้ยังต้องปรับแก้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่นการ ทำสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ เสนอให้มีมาตรการช่วยผ่อนผันดอกเบี้ยเงินกู้ เช่นลด เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ๑ ปี และอาจมีวงเงินกู้สำหรับสถาบันบันการศึกษเอกชน เพื่อเสริมสภาพคล่องได้อีกทาง</p> <p>๔. ประธาน ทปอ. ๓๔ สถาบัน นำเสนอ</p> <p>๑) การตั้ง OEA by UNPT เป็นเครือข่ายเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์</p> <p>๒) การเตรียม package ช่วยเหลือเยียวยาสังคม ๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๔.๑ การช่วยเหลือเยียวยา นศ. และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ: ลดค่าเล่า เรียนหรือค่าธรรมเนียม ๑ ปีการศึกษาสูงสุดร้อยละ ๑๐ เป็นวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔.๒ การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟื้น ตัวได้ในระยะสั้น: ตั้งกองทุนเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย ๒,๐๐๐ ล้านบาท</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔.๓ การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบมุ่งเป้าระยะยาว: ตั้งกองทุน ๗๐๐ ล้านบาทจ้างนักศึกษาและบัณฑิตทำงานในมหาวิทยาลัย</p> <p>๔.๔ การช่วยเหลือสังคมประชาชน ในรูปแบบต่างๆ: เช่น รพ.สนาม หอพัก รวม ๑,๑๐๐ ล้านบาท</p> <p>๕. รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สกัดงบประมาณกระทรวง ๓,๐๐๐ ล้านบาท มาดำเนินการ ช่วยสู้ภัย COVID-19 ได้แก่</p> <p>๕.๑ การสนับสนุน R&D B&M NQI เพื่อสร้างนวัตกรรม (๑,๐๐๐ ล้านบาท) รวมถึงการจ้างบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำเพื่อแบ่งเบาภาระการจ้างงานของตลาดแรงงาน ได้แก่การจ้างบัณฑิตช่วยวิจัย และวิจัยเพื่อสร้างอาชีพใหม่ เช่น food นำผลวิจัยช่วยส่งต่อพัฒนา SME</p> <p>๕.๒ งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้าน สนับสนุน ทปอ. ทั้ง ๔ แห่งให้ดำเนินการช่วยนักศึกษา ได้ เช่นทุนเรียนต่อโท เอก ทุนก๊วยม การจ้างงานภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ</p> <p>๖. ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมช่วยเสนอแนวคิด เรื่องนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และ การจ้างงานหลังการเกิด COVID การพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกร (ผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ)</p> <p>๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อช่วย OEA by UNPT ในการจัดหา Educational SIM ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ได้</p> <p>๘. มหาวิทยาลัยต้องมาร่วมกัน reskill-upskill คนวัยทำงานแบบออนไลน์ หรือช่วยคิดโครงการศึกษาต่อเพื่อดึงคนว่างงานออกจากตลาดแรงงานมาเข้าระบบการศึกษา</p> <p>๙. เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขณะนี้กำลังหาทางออกในกรณีหลักสูตรไม่ได้รับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษาและขอให้มหาวิทยาลัยช่วยในการตามให้บุคคลที่ค้างหนี้มาชำระหนี้ ทาง สมอ. ก็เร่งเรื่องการรับทราบหลักสูตร ส่วนเรื่องการลดต้น-ลดดอกหรือผ่อนผันหนี้ กยศ. ทางกระทรวงจะออกระเบียบและเสนอไปทางกระทรวงการคลังเพื่อประกาศใช้ต่อไป</p> <p>๑๐. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ช่วยอบรมพัฒนาอาจารย์ และ กกอ. กำลังพิจารณา relax เรื่องการประกันคุณภาพและเปิดช่องการประเมินผลแบบ Pass-Fail แทนเกรด</p> <p>๑๑. Platform ใหม่ของ อว.จะใช้เงิน จาก พรบ. เงินกู้ จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME</p> <p>๑๒. กมอ. กำลังจะถูกแต่งตั้งโดย ครม.และภาระกิจหนึ่งคือการกำหนดมาตรฐานด้านการศึกษาแบบออนไลน์</p> <p>๑๓. กกอ.ใช้อำนาจแทน กมอ. อนุโลมให้การประกันคุณภาพหลักสูตรจะเลื่อนการส่งผลออกไป ๑ ภาคการศึกษา ส่วนผลการประกันคุณภาพที่ต้องใช้พิจารณาทุน กรอ กยศ นั้นจะใช้ผลของปีก่อนหน้ามาใช้แทน อว จะแจ้งว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการขยายระยะเวลาการจัดการศึกษา</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑๔. เมื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจมาถึง ควรเตรียมการประสานงานหน่วยงานในบั้นที่รับมือในเรื่องระบบสาธารณสุขให้พร้อม เช่น โรงพยาบาลสนาม isolation pod การผลิตวัสดุทางการแพทย์ต่างๆที่จำเป็น มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ก็จัดส่งนักศึกษาแพทย์ไปสุดท้ายทำงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ด้วย</p> <p>๑๕. การช่วยเหลือการมีงานทำของบัณฑิต จะอยู่ในโครงการ อว ยุวชนสร้างชาติ</p> <p>มาตรการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๑. มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ด้านค่าเทอม</p> <p>๑.๑ นักศึกษาสามารถบันทึกคำร้องขอผ่อนผันได้ตามความจำเป็น เป็นกรณีๆไป</p> <p>๑.๒ การแบ่งชำระค่าเล่าเรียน โดยมีมาตรการแบ่งชำระการจ่าย โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม พร้อมมีพยานยืนยัน อาจจะเป็นผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ</p> <p>๒. การจัดตั้งกองทุน</p> <p>๒.๑ มีการจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยการบริจาคของผู้บริหารเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19</p> <p>๒.๒ มีการสนับสนุนกองทุนเงินส่วนตัวของอาจารย์มาบริจาคสมทบเป็นเงินทุนค่าเทอมให้นักศึกษา เช่น วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาจะได้รับเงินทุนค่าลงทะเบียนเรียนทุกรายจากเงินสนับสนุนกองทุนจากอาจารย์ในสาขาวิชา (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)</p> <p>๒.๓ การเรียนการสอนออนไลน์</p> <p>๒.๔ มีการผลิตเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ให้กับหน่วยงานหรือประชาชนในจังหวัด</p> <p>กาฬสินธุ์</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. กรรมการสภาวิชาการที่ประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๒. กรรมการสภาวิชาการใหม่ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม</p>	<p>มติที่ประชุม: สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติในเรื่องวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ราย</p> <p>๒) เห็นชอบบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p>	ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเกษตร)</p> <p>๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล</p> <p>๒.๓ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์</p> <p>๓) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ</p> <p>๔) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ</p>	
	<p>๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต จำนวน ๑ ราย ดังนี้</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษามีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒</p>	<p>คณะ ศึกษาศาสตร์ และ นวัตกรรมการศึกษา/ เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษามีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๓</p>	<p>คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สุขภาพ</p>
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณาการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน จำนวน ๒ ราย</p> <p>๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑ ราย</p>	<p>คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สุขภาพ</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษามีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑</p>	
	<p>๔๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐๑ ราย ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๖๔ ราย</p> <p>๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๕๙ ราย</p> <p>๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕๕ ราย</p> <p>๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ ราย</p> <p>๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๗ ราย</p> <p>๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๔๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษามีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๗) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ ราย</p> <p>๙) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๗๔ ราย</p> <p>๑๐) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๑๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคปกติ จำนวน ๑๓ ราย</p> <p>๑๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคปกติ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๑๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๑๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาคปกติ จำนวน ๙ ราย</p> <p>๑๕) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน ๑๓ ราย</p> <p>๑๖) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๗) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ จำนวน ๓๕ ราย</p> <p>๑๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๑๙) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ จำนวน ๙ ราย</p> <p>๒๐) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ จำนวน ๑๓ ราย</p> <p>๒๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๒๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๔๙ ราย</p>	<p>คณะ ศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา/ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สุขภาพ/คณะ ศิลปศาสตร์/ คณะ เทคโนโลยี การเกษตร/ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม/ คณะบริหาร ศาสตร์</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๓๑ ราย</p> <p>๒๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง จำนวน ๘ ราย</p> <p>๒๕) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๒๖) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๖ ราย</p> <p>๒๗) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๘ ราย</p> <p>๒๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ ราย</p> <p>๒๙) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน ๑๕ ราย</p> <p>๓๐) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๒ ราย</p> <p>๓๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) จำนวน ๒๕ ราย</p> <p>๓๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๕๘ ราย</p> <p>๓๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๒๕ ราย</p> <p>๓๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๒๘ ราย</p> <p>๓๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๔ ราย</p> <p>๓๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (รหัส๕๕) จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (รหัส๕๙) จำนวน ๓ ราย</p> <p>๓๙) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (รหัส๖๑) จำนวน ๕ ราย</p> <p>๔๐) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รหัส ๕๘) จำนวน ๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษามีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๒</p>	ผู้รับผิดชอบ
๔.๓	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)</p> <p>๒. มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการปรับตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓. มอบหมายให้เลขานุการ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย</p>	คณะ ศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา/ ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน โดยเปลี่ยนแปลงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก เป็น นายวรกร วิชัยโย</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชนต่อไป</p>	<p>คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สุขภาพ/ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยเปลี่ยนแปลงจาก นายบัณฑิต มงคลสิน เป็น นายวิศรุต พงษ์เกียรติคุณ</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ต่อไป</p>	<p>คณะ ศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรม การศึกษา/ ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายวรกร วิชัยโย เปลี่ยนเป็น นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ และขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายธัญญ์สิญจน์ สุขเสริม ๒. นายธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ๓. นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ ๔. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันทุ่ม <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับ นักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชนต่อไป</p>	<p>คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ/ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเสนอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบการขอเสนอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน จำนวน ๑ ราย คือ นายวรกร วิชัยโย</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนต่อไป</p>	<p>คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ/ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อปริญญาทางการศึกษา และสีประจำคณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. รับทราบผลการดำเนินการ</p> <p>๒. ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ไปศึกษาเรื่องระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>คณะศึกษา ศาสตร์และ นวัตกรรม การศึกษา/ฝ่าย เลขานุการสภา วิชาการ</p>
<p>๕</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๖ ราย</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑</p>	<p>คณะ เทคโนโลยี การเกษตร/ ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะบริหารศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๘๖ ราย ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๕๐ ราย</p> <p>๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑๕ ราย</p> <p>๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๖ ราย</p> <p>๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑๕ ราย</p>	<p>คณะบริหาร ศาสตร์/ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบ วาระการประชุมที่ ๕.๒</p>	
	<p>๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาค การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ ราย ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๑๗ ราย</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบระเบียบ วาระการประชุมที่ ๕.๓</p>	<p>คณะ วิศวกรรมศาส ตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม/ ฝ่าย เลขานุการ สภาวิชาการ</p>
	<p>๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโล จิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่สภาวิศวกรเสนอแนะ เพื่อ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ วิชาชีพ</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. รับทราบผลการดำเนินการ</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่สภาวิศวกรเสนอแนะ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพต่อไป</p>	
	<p>๕.๕ กำหนดปฏิทินการประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓</p>	<p>มติที่ประชุม: กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>